



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง	สื่อ
1. ถกสต็อกปาล์มพุ่งจตุรราคาดีง	เดลินิวส์
2. 'นฤมล'ชูกรมฝนหลวงแก้ PM 2.5	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
3. ใช้ฝูงบินฝนหลวง-ไฮเทคช่วย คิกออฟแก้ฝุ่นพิษ	มติชน (กรอบบ่าย)
4. เคาะงบดูแลข้าว-ข้าวโพด	เดลินิวส์
5. ครม.ทุ่ม1.9หมื่นล.	แนวหน้า
6. นายกฯมอบนโยบายแก้ฝุ่น PM2.5	ข่าวสด
7. หนุนตรึงพริกวิกฤต เลี้ยงกุ้ง-ปูในบ่อเดียว1 ปีเศษปลดหนี้ 6 ล้าน	มติชน
8. มทธรรม "โคแสนล้าน" สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย	ข่าวสด
9. ครม.เข้มพื้นที่'เกษตร-ป่า-เมือง' เคาะแผนสู้ฝุ่นพิษ	มติชน
10. ศึกษาการค้า-ปัญหาหนี้ ัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจไทยปี'68	แนวหน้า

ถกสต็อกปาล์มพุ่งจุดราคาดีง

●พลังงานปรับน้ำมันบี7เป็นบี5



วิทายากร มณีเนตร

นายวิทายากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสต็อกน้ำมันปาล์ม เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้ประชุมร่วมกับผู้แทนเกษตรกร ภาคเอกชน ภาครัฐ รวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน และกรมศุลกากร เพื่อประเมินความต้องการใช้น้ำมันปาล์ม ภายหลังจากกระทรวงพลังงานได้ปรับสัดส่วนการผสมน้ำมันดีเซลจาก บี 7 เป็น บี 5 ทำให้ลดการใช้น้ำมันปาล์มดิบ จากกลุ่มไบโอดีเซลลง นอกจากนี้การใช้น้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคมีแนวโน้มลดลง จะส่งผลให้สต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศมีเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้การปรับสัดส่วนการผสมน้ำมันดีเซล ทำให้ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบลดลงเดือนละ 20,000 ตัน โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือน พ.ย.นี้ อยู่ที่ 1.026 ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบที่อัตราสกัด 18% อยู่ที่ 0.185 ล้านตัน ขณะที่การส่งออกยังชะลอตัวจากราคาน้ำมันปาล์มดิบที่ปรับสูงขึ้นและการบริโภคในประเทศที่มีแนวโน้มปรับลดลง ส่งผลให้คาดว่าปริมาณน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ ณ เดือน พ.ย.67 อยู่ที่ 0.237 ล้านตัน

ส่วนราคาน้ำมันปาล์มดิบ อยู่ที่ 41.75 บาทต่อกก. ได้ปรับลดลงจากสัปดาห์ก่อน 42.13 บาท โดยมีปัจจัยสำคัญจากปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลก โดยเฉพาะมาเลเซียที่ลดลงต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ อยู่ที่ 38.82 บาทต่อกก. จากสัปดาห์ก่อน 39.06 บาท และประเทศผู้นำเข้าเงินเริ่มชะลอการนำเข้าน้ำมันปาล์ม เนื่องจากเข้าสู่ฤดูหนาว การบริโภคน้ำมันปาล์มลดลง ส่งผลให้ราคา

ปาล์มน้ำมันภายในประเทศ มีแนวโน้มลดลงอยู่ที่ 7.55 บาท จากเดิม 7.70 บาท

ขณะที่ด้านการผลิต สศก. ได้คาดการณ์ว่าในเดือน ธ.ค.67 ผลผลิตปาล์มน้ำมัน 1.007 ล้านตัน ใกล้เคียงกับเดือน พ.ย.67 อยู่ในระดับต่ำที่สุดของปี แต่คาดว่าในปี 68 ผลผลิตจะทยอยออกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเดือน ม.ค. อยู่ที่ 1.235 ล้านตัน, ก.พ. อยู่ที่ 1.395 ล้านตัน และ มี.ค. อยู่ที่ 1.816 ล้านตัน จะส่งผลให้สต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน

นายวิทายากร กล่าวว่า คณะอนุกรรมการฯ เห็นพ้องกันว่า การดูดซับปริมาณน้ำมันดิบในภาคพลังงานและการส่งออก ยังคงเป็นเหตุสำคัญในการบริหารสต็อกน้ำมันปาล์มในประเทศ โดยจะติดตามสถานการณ์ปาล์ม น้ำมันในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิดทุกสัปดาห์ เพื่อพิจารณาแนวทาง และข้อเสนอการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อทั้ง

เกษตรกรและผู้บริโภค อย่างเหมาะสมต่อไป

นอกจากนี้ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สายตรวจเฉพาะกิจ กรมการค้าภายใน ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ กำกับดูแลการรับซื้อผลปาล์มของเกษตรกรให้ได้รับความเป็นธรรม โดยโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มต้องคัดแยกทะลายปาล์มดิบหรือไม่ได้คุณภาพอย่างเคร่งครัด รวมทั้งพี่น้องเกษตรกรต้องตัดปาล์มสุก เพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์น้ำมันที่ดี หากพบการกระทำความผิด หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการรับซื้อผลผลิตสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน โทร.1569.

'นฤมล'ชูกรมฝนหลวงแก้PM2.5

วันที่ 28 พ.ย. ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดศักราชหลังเป็นประธานพิธีเปิดงาน “Kick Offมาตรการรับมือสถานการณ์ ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2568 ของกรมส่งเสริมการเกษตร” เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ถึงการปฏิบัติงานตามแนวทางขับเคลื่อนมาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละออง และการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีและสหกรณ์ ร่วมด้วย

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาสำคัญในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและภาคเหนือของประเทศไทย ที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตระหนักถึงปัญหา และพร้อมรับนโยบายรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การเร่งรัดแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่การเกษตร โดยมุ่งเน้นการวางแผนแนวทางให้ชัดเจน และร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีพื้นที่การเกษตรเป็นเป้าหมายสำคัญในการบริหารจัดการ รวมถึงการเตรียมรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากพื้นที่เกษตรกรรมจะได้รับผลกระทบเป็นลำดับแรก และการบริหารจัดการในพื้นที่การเกษตรต้องคำนึงถึงการรองรับการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

“รัฐบาลต้องการให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจัง ในวันนี้จึงได้มอบนโยบายให้กรมส่งเสริมการเกษตรประชาสัมพันธ์ สร้างการตระหนักรู้ให้เกษตรกรกรหยุดเผาในพื้นที่เกษตรอย่างเข้มข้น อีกทั้ง ต้องไม่เป็นการบังคับเกษตรกร แต่ต้องสร้างแรงจูงใจแก่เกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรแบบไม่เผา อาทิ ส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูง หรือสร้างช่องทางทางการจัดจำหน่ายให้ได้ราคาที่สูงกว่าสินค้าทั่วไป ดังนั้น จึงต้องร่วมกับหน่วยงาน ทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดขึ้นทุกปีให้ลดลงอย่างมีประสิทธิภาพ” รัฐมนตรีฯ กล่าว

นางนฤมลยังกล่าวถึงปัญหาหมอกควันที่มาจากต่างประเทศว่า ได้เจรจาหารือกันในระดับรัฐบาล เพื่อขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านให้ลดการเผา รวมถึงให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน นอกจากนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้เตรียมความพร้อมปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละออง PM 2.5 โดยวันเดียวกันนี้ นายอิทธิจะขึ้นบินสำรวจสภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมทั้งติดตามการนำเทคโนโลยีด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 และจะนำไปขยายในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งกรุงเทพฯ ด้วย เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ใช้ฝูงบินฝนหลวง-ไฮเทคช่วย คิกออฟแก้มฝนพิษ

นฤมลแถลงชูเกษตรเป็นมิตร อธิติลุยสำรวจอากาศเหนือ อีจักษ์ถกนายกกลสังคโปรร์ชี้มีน ดันลงทุนศก.'สีเขียว-ดิจิทัล' กระชับสัมพันธ์60ปี2ประเทศ

'นฤมล'คิกออฟแก้มฝนพิษ-ไฟป่า ชูเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 'อธิติ'ลุยสำรวจสภาพอากาศเมืองเหนือ ใช้ไฮเทค-เตรียมฝูงบิน ฝนหลวงช่วย 'อีจักษ์'ถกนายกกลสังคโปรร์ชี้มีน (อ่านต่อหน้า 13)

ต่อจากหน้า 1
แก้ม'ฝนพิษ'

'อีจักษ์'ต้อนรับนายกกลสังคโปรร์

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายลอเรนซ์ หว่อง (H.E. Mr. Lawrence Wong) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ และภริยา เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล โดย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ณ บริเวณสนามหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ซึ่งเป็นการต้อนรับผู้นำต่างประเทศคนแรกที่เดินทางมาเยือนทำเนียบรัฐบาลในรัฐบาล น.ส.แพทองธาร จากนั้นนายกฯและคู่สมรส พร้อมนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ และภริยาได้ถ่ายภาพร่วมกัน โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยาได้ลงนามสมุดเยี่ยมและชมของที่ระลึก ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ก่อนที่ น.ส.แพทองธารและนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ ร่วมหารือกันเต็มคณะ นอกจากนี้นายกฯและคู่สมรสและนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยา เยี่ยมชมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและหัตถศิลป์ของไทย และช่วงเที่ยงนายกฯและคู่สมรสเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยา

กระชับความสัมพันธ์60ปี2ปท.

ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ นายลอเรนซ์ หว่อง (H.E. Mr. Lawrence Wong) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นสักขีพยานพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน



แก้มฝน - นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน "Kick Off มาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2568 กรมส่งเสริมการเกษตร" เพื่อขับเคลื่อนมาตรการรับมือไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละออง ทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน

แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย น.ส.แพทองธารกล่าวว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นผู้นำคนแรกที่เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่ตนเข้ารับตำแหน่ง เคยพบกันในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ สปป.ลาว เมื่อเดือนตุลาคม และเมื่อสองสัปดาห์ก่อน ระหว่างการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่กรุงลิมโปะ ประเทศเปรู ขณะนี้ไทยและสิงคโปร์กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการฉลองครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีหน้า โดยการเยือนประเทศไทยในครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้ทั้งสองได้ทบทวนความร่วมมือที่มีอยู่ และวางแผนสำหรับความร่วมมือในอนาคต โดยทั้งสองประเทศจะเห็นการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกันมากขึ้นในปีหน้า โดยไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับการเยือนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสิงคโปร์ที่ประเทศไทย ขณะที่ตั้งใจที่จะเดินทางไปเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ เพื่อสานต่อเรื่องต่างๆ ที่ได้หารือกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์

ผลักดันลงทุนสีเขียว-ศก.ดิจิทัล

น.ส.แพทองธารกล่าวว่า ทั้งสองประเทศได้หารืออย่างเข้มข้น ครอบคลุมประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ ทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ความมั่นคงและการป้องกันประเทศ การค้าและการลงทุน รวมถึงความมั่นคงด้านอาหาร ความมั่นคงด้านพลังงาน เศรษฐกิจดิจิทัลและสีเขียว และความยั่งยืน ทั้งนี้ ประเทศไทยและสิงคโปร์หวังจะเห็นการลงทุนเพิ่มขึ้นในอนาคต และไทยพร้อมที่จะร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่สิงคโปร์ โดยเฉพาะการส่งออกข้าวคุณภาพ (premium rice) และข้าวอินทรีย์ไปยังสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังได้หารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีสีเขียวและการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและอุตสาหกรรมชีวภาพ ซึ่งจะช่วยให้ทั้งสองประเทศบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้

แลกเปลี่ยนทางการศึกษา

น.ส.แพทองธารกล่าวต่อว่า นอกจากนี้มิตรภาพที่แน่นแฟ้นของทั้งสองฝ่ายที่อยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ และทางไทยขอขอบคุณสิงคโปร์ที่มอบทุนการศึกษาให้กับข้าราชการ

ไทย โดยวันนี้ยังได้มีการหารือถึงแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา เพื่อยกระดับและสร้างทักษะใหม่ให้แรงงานในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ทั้งสองประเทศต่างหวังที่จะเห็นสันติภาพและเสถียรภาพกลับคืนมาในประเทศเมียนมา พร้อมหวังว่าการหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างประเทศกลุ่มอาเซียนในกรุงเทพฯ จะเป็นโอกาสสำคัญเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติสำหรับอาเซียนในเรื่องนี้ และหวังว่ามิตรภาพที่อบอุ่นของไทยและสิงคโปร์ จะทำให้ทั้งสองทำงานร่วมกันได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์ เพื่อนำความสำเร็จของเรื่องและความเป็นอยู่ที่ดีมาสู่ประเทศและประชาชนไทยของทั้งสองประเทศ และปีหน้าจะเป็นก้าวสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างกัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิด ลึกซึ้ง และกว้างขวางยิ่งขึ้นในทุกมิติ

เดินทางความร่วมมือรอบด้าน

ด้านนายลอเรนซ์กล่าวว่า ขอขอบคุณสำหรับการต้อนรับ ยินดีที่ได้มาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรก และเป็นเกียรติที่ได้เป็นผู้นำคนแรกที่เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ หลัง น.ส.แพทองธารเข้ารับตำแหน่งสิงคโปร์และไทยเป็นมิตรกันมานาน ยินดีอย่างมากที่สิงคโปร์ไทยเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือในด้านใหม่ๆ ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว ความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันเร่งกระชับความเชื่อมโยงทางดิจิทัลในอาเซียน รวมทั้งความร่วมมือในด้านพลังงาน เพื่อความมั่นคงทางพลังงานในอาเซียน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างประชาชน ซึ่งการลงทุนบนเทคความเข้าใจในวันนี้ จะช่วยกระชับความร่วมมือระหว่างข้าราชการของไทยและสิงคโปร์ และในปีหน้าที่ความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายครบรอบ 60 ปี จะเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะได้กระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือให้ครอบคลุมมากขึ้นในหลากหลายมิติ นอกจากนี้ตนยังพร้อมที่จะร่วมมือกับ น.ส.แพทองธารเพื่อเดินทางยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกันไปสู่ในอีกระดับ

นำกรม.สัญจรเชียงใหม่ครั้งแรก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เตรียมเดินทางลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่และเชียงราย เพื่อตรวจราชการ และเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่าง

เป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2567 โดยวันที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2567 ณ หอประชุมที่บึงกรังศรีโขติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แอมริ อ.แอมริ จ.เชียงใหม่ จากนั้น เวลา 13.30 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางไปที่โรงพลศึกษา 1-2 (Indoor Stadium) สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เพื่อมอบนโยบายแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ และร่วมงาน Northern Coffee Gathering 2024 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ OLD Chiang Mai ขณะในช่วงเย็นนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน CHARMING Chiang Mai 2025 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ชูธีมประชุม'ฟื้นคืนสู่ความเฟื่องฟู'

น.ส.ศศิภานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จ.เชียงใหม่ ได้เตรียมมอบสื่อให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ได้สวมใส่การประชมคณะรัฐมนตรีสัญจร วันที่ 29 พฤศจิกายน โดยเป็นสื่อผ้าฝ้ายทอมือ ย้อมสีธรรมชาติด้วยครั้งเป็นสีชมพูบานเย็น สีประจำมณฑลพายัพ ปักลายพระราชทานลายสิริวัชรภรณ์ และลายดอกกรักราชกัญญา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และมีลายหงส์ในโคม ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทอและย้อมโดยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 5 ดาวกลุ่มอาชีพผ้าฝ้ายอำพัน อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ขณะที่เมนูอาหารที่เตรียมจัดเลี้ยง (ครม.) ประกอบด้วย ข้าวซอย น้ำพริกหนุ่ม แคนหมู แกงฮังเล ขนมจีนน้ำเงี้ยว ข้าวต้มหมู ข้าวเงี้ยว ถั่วแปบ ของหวานเป็นทับทิมกรอบ

โอคริมอะโวคาโด และของว่าง มีสาकुไล่หมู ลโคนข้าวก่า ข้าวเกรียบปากหม้อ ขนมครก และสเฟียร์บนแผ่นข้าวกรอบ จากร้านอาหารขึ้นชื่อในท้องถิ่น ทั้งนี้ จ.เชียงใหม่ ได้จัดประชุม ครม.สัญจร ภายใต้ธีม "From Flood to Flourish (ฟื้นคืนสู่ความเฟื่องฟู)"

เร่งลดฝุ่นพิษ-วอนหยุดเผา

ทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานมาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่า



ต้อนรับ

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับนายลอเรนซ์ หว่อง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ ภริยา พร้อมนำพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ บริเวณสนามหน้าทำเนียบไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน

หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2568 โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในปัจจุบันเป็นปัญหาสำคัญในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯและภาคเหนือของไทย ที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงเกินค่ามาตรฐาน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งรัฐบาลต้องการให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาฝุ่นละออง 2.5 (PM2.5) อย่างจริงจัง ตมมอบนโยบายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ประชาสัมพันธ์ สร้างการตระหนักรู้ให้เกษตรกรหยุดเผาในพื้นที่เกษตรอย่างเข้มข้น อีกทั้งต้องไม่เป็นการบังคับเกษตรกร แต่ต้องสร้างแรงจูงใจแก่เกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรแบบไม่เผา อาทิ ส่งเสริมการปลูกพืชคลุมค้ำสูง หรือสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายให้ได้ ราคาที่สูงกว่าสินค้าทั่วไป ดังนั้น จึงต้องร่วมกับหน่วยงาน ทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ

กระทรวงมหาดไทย เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาฝุ่นละออง 2.5 (PM2.5) ที่เกิดขึ้นทุกปี ให้ให้ลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เตรียมใช้ผ่นหลวงบรรเทา

นางนฤมลกล่าวว่า ปัญหาหมอกควันที่มาจากต่างประเทศนั้น กระทรวงเกษตรได้มีการเจรจาหรือกันในในระดับรัฐบาล เพื่อขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านให้ลดการเผา รวมถึงให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน นอกจากนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้มีการเตรียมความพร้อมปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละออง 2.5 (PM2.5) และการทำการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขึ้นบินสำรวจสภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมทั้งติดตามการนำเทคโนโลยีด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยลดปริมาณค่าฝุ่นและจะนำไปขยายในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งกรุงเทพฯด้วย เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

วาง8แนวทางรับมือปี'68

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปี 2568 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่มี น.ส.แพทองธาร ชิน

วัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2568 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรวางกรอบแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการ ดังนี้ 1.จัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกรายชนิดของพืชเกษตร ที่เสี่ยงต่อการเผา 2.จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทาง 3อาร์ โมเดล ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยเน้นหนักในพื้นที่การเกษตรที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้หรือที่มีสถิติการเผาไหม้ซ้ำซาก 3.จัดทำฐานข้อมูลการประเมินวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยใช้ฐานจากข้อมูลเดิมหรือฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 4.วิเคราะห์การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อุปสงค์อุปทาน และศักยภาพ ในการบริหารจัดการตลาดห่วงโซ่อุปทาน ประสานขอความร่วมมือการขับเคลื่อนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 5.ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานและสรุปผลจากพื้นที่ที่สำเร็จในการบริหารจัดการในทุกเวทีที่เกี่ยวข้อง 6.ร่วมมือกับภาคเอกชนในการสนับสนุน มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาการเผาอย่างยั่งยืน 7.จัดทำประกาศขึ้นทะเบียนรายชื่อเกษตรกรและจำนวนพื้นที่ที่มี

ความจำเป็นต้องใช้ไฟ เช่น พื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ในพื้นที่สูง พื้นที่ที่ต้องการกำจัดศัตรูพืชในช่วงตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน-15 พฤษภาคม 2568 ผ่านระบบ แอปพลิเคชันไฟดี (FireD) หรือเบิร์นเช็ก (Burn Check) และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเพื่อควบคุมกำกับดูแลการเผา 8.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ สร้างความเข้าใจในระดับหมู่บ้าน โดยใช้ข้อมูลเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม จุดความร้อนร่องรอยการเผาไหม้ที่ผ่านมา หรือจากการประเมินพื้นที่เสี่ยงที่ไม่สามารถบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้ โดยแบ่งการดำเนินงานให้สอดคล้องตามช่วงเวลาเกี่ยวกับผลผลิต

กมธ.พลังงานถกปมพื้นที่ทับซ้อน

ที่รัฐสภา นายศุภชิต โฆษก ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชช.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ (กมธ.) การพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุม กมธ.ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมสนธิสัญญา กระทรวงการต่างประเทศ, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน, กองทัพเรือ และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มาให้ข้อมูล ซึ่งกรมสนธิสัญญายืนยันว่าใช้กรอบของ MOU44 เป็นกรอบหลักการเจรจา จากการสอบถามได้ข้อมูล 2 ส่วน คือ พื้นที่ส่วนบนต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิทับซ้อน ต้องมีการเจรจากันไป พร้อมกับแบ่งทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ส่วนล่าง โดยตามกรอบ MOU ต่างฝ่ายต่างรับรู้พื้นที่ของแต่ละฝ่าย และไทยค่อนข้างมั่นใจในข้อมูลที่จะไปเจรจากับกัมพูชา โดยยึดหลักอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล หรืออันโคลช ส่วนเรื่องสัมปทานที่ให้สิทธิกับเอกชนไปแล้ว ต้องพูดคุยกันต่อว่าจะเดินหน้าอย่างไร แต่สิ่งที่ กมธ.ไม่อยากให้เกิดขึ้นคือการยกเลิกสัมปทาน แล้วต้องมาจ่ายค่าชดเชยโดยใช้ภาษีของประชาชน

ฝากเพิ่มผู้เชี่ยวชาญร่วมกก. JTC

เมื่อถามว่า กมธ.เห็นด้วยกับการเดินทางตั้งคณะกรรมการร่วมทางเทคนิค หรือ JTC ไทย-กัมพูชา หรือไม่ นายศุภชิตกล่าวว่าแน่นอนต้องมีอยู่แล้ว เพราะเป็นเหมือนบันไดขั้นแรกที่ทำให้การเจรจาดำเนินไปได้ อยากเห็นร่างองค์ประกอบเป็นอย่างไร โดยการเข้าไป

เจรจาเรื่องใดเรื่องหนึ่งต้องมีผู้แทน ส่วนของไทยพูดคุยกันว่าไม่ใช่แค่เรื่องเขตแดน แต่มีเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน ดังนั้น องค์ประกอบของ JTC จึงเป็นประเด็นสำคัญว่าประกอบด้วยใครบ้าง ที่ผ่านมากองค์ประกอบของ JTC มีผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานค่อนข้างน้อย ขอฝากข้อเสนอแนะว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเพิ่มไปด้วย ขออย่าว่าคณะกรรมการ JTC จะต้องครอบคลุมโดยยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้ง เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ที่อาจจะมีการตั้งคนจากฝ่ายการเมืองเข้าไปด้วย นายศุภชิตกล่าวว่า คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความพยายามจากฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงในคณะกรรมการ JTC แต่อยากให้อึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้ง แต่เรื่องนี้จะชัดเจนที่สุดต่อเมื่อได้เห็นรายชื่อคณะกรรมการ JTC ส่วนข้อเสนอให้ยกเลิก MOU44 กมธ.พูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างน้อย เพราะการมี MOU44 ถือเป็นกรอบที่ชัดเจนในการเจรจา ส่วนจะต้องปรับปรุงอะไรหรือไม่ต้องศึกษากันว่าบริบทที่ผ่านมา 20 ปีแล้ว มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะ จึงเห็นว่าต้องมีการทบทวน แต่ถึงขั้นต้องยกเลิกหรือไม่ยังไม่สามารถสรุปได้

กมธ.สอบค่ายทหารสร้างมิดจุด

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมการ (กมธ.) การทหาร สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์กรณีการสร้างค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่จังหวัดศรีสะเกษ หรือ ร.23 พัน 4 โดยหลีกเลี่ยงพื้นที่เขตกองโงว่า ประชาชนร้องเรียนว่าไม่ได้สร้างในพื้นที่ที่ขออนุญาตและที่ตั้งของค่ายดังกล่าวในปัจจุบัน ปรากฏว่ามีสนามกอล์ฟเขตกองโงด้วย มีข้อสงสัยว่าไม่ได้สร้างในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต แต่กลับมาสร้างในพื้นที่อีกแปลงหนึ่งที่ห่างออกมาประมาณ 2 กม. ประเด็นสำคัญคือทำไมค่ายทหารจึงไม่ไปตั้งในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต ซึ่งที่ได้รับอนุญาตคือ น.ส.ล.4130 ประมาณ 400 ไร่ ปรากฏว่าใน น.ส.ล.4130 มีที่อีก 1 แปลงคือ 24 ไร่เศษ ซึ่งฟ้องร้องกัน โดยผู้ครอบครองพื้นที่ฟ้องร้องการรถไฟแต่การรถไฟฟ้องแย้งและสู้คดี 5 ปี จนมีคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นที่สิ้นสุดเด็ดขาดว่าที่แปลงนั้นเป็นที่การรถไฟ โดยปัจจุบันผู้ที่ฟ้องการรถไฟก็ชำระค่าปรับและออกจากพื้นที่นั้นแล้ว ประเด็นสำคัญที่จะมีการชกถามคือพื้นที่ 400 ไร่ดังกล่าวจริง ๆ แล้วควรเป็นค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ศรีสะเกษ แล้วทำไมจึง

ไม่เป็นค่ายทหาร ทำไมจึงต้องหนีห่างออกมา 2 กม.เศษ จนต้องไปฟ้องขับไล่ราษฎร เมื่อปี 2524 ประชาชนมีความรู้สึกว่าจะนำพื้นที่เป็นค่ายทหารก็สามารถใช้ได้ แต่กลับมีสนามกอล์ฟเขตกองโงขึ้นมา โดยสนามกอล์ฟเพิ่งเข้าระบบทะเบียนเมื่อปี 2566 จึงถูกตั้งคำถามเรื่องของการบริหารเงินนอกงบประมาณ ดังนั้น ต้องสืบหาข้อเท็จจริงว่าค่ายทหารสร้างถูกที่หรือไม่ ถ้าสร้างไม่ถูกที่ทำไม่ ต้องหลบออกมา ทำไมไม่ไปสร้างที่เขตกองโงหรือเป็นพื้นที่ร้อน หรือมีใครลงอาคารหรืออย่างไร เกิดอะไรขึ้น หรือมีใครไปดูแล้วมีเหตุการณ์อะไรหรือไม่ จึงต้องระงับจ่อออกมาสร้างอีกที่หนึ่ง หรือที่ร้อนหรือไม่

จ่อส่งป.ป.ช.-ผู้ตรวจหาความจริง

เมื่อถามว่า ทำไมกองทัพอากาศต้องถอยห่างออกมาจากพื้นที่ที่ขออนุญาต นายวิโรจน์กล่าวว่า ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ศรีสะเกษถูกที่หรือไม่ จากที่ขออนุญาตหนังสือสำคัญที่หลวง น.ส.ล.4130/2515 แต่ทำไมไม่สร้างในที่ น.ส.ล.ที่ บร.3239 ซึ่งเพิ่งขอในปี 2543 และได้รับอนุญาต หนังสือออกเมื่อปี 2544 และหนังสืออนุญาตจากผู้ว่าบุรีรัมย์ในขณะนั้นให้สร้างในพื้นที่ น.ส.ล.4130/2515 คำถามคือตกลงแล้วสร้างที่ไหนกันแน่ และถ้าสร้างผิดที่จะเอาอย่างไร จะเป็นกรณีทางรถไฟเคยฟ้องกรมทางหลวงว่ามีการสร้างถนนทางหลวงสายบุรีรัมย์-ประโคนชัย ที่ส่วนหนึ่งเข้าไปที่ของการรถไฟ ทำให้ต้องมีการเสียค่าเช่าย้อนหลังกัน การพิจารณาของ กมธ. พยายามหาข้อสรุปให้ได้มากที่สุด ถ้ายังไม่ได้ข้อสรุป คิดว่าคงต้องได้เบาะแส และข้อเท็จจริงบางอย่าง กมธ. ทหารตั้งใจว่าจะส่งเบาะแสไปต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้จับตาดูเรื่องนี้ว่ามีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ทั้งการรถไฟและกรมที่ดิน อาจจะมีพฤติกรรมและพฤติการณ์เข้าข่ายการละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ เพราะค่ายทหารต้องอยู่ที่ น.ส.ล.4130/2515 หากไปอยู่ที่อื่นถือเป็นเรื่องใหญ่ พื้นที่ตรงนี้มีกรรมสงวนไว้เป็นบ่อนดินใกล้รางรถไฟ แต่ค่ายดังกล่าวปัจจุบันกลับไปสร้างในอีกที่หนึ่ง ซึ่งไม่มีบ่อนดิน ดังนั้นจึงต้องขอภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหารให้ช่วยชี้บ่อนดินว่า น.ส.ล.ที่ บร.3239 มีบ่อนดินตรงไหน

เคาะงบดูแลข้าว-ข้าวโพด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.สัญจร จ.เชียงใหม่ เห็นชอบมาตรการในการดูแลราคาข้าวเปลือกและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในปีการผลิต 67/68 รวม 3 โครงการ โดยใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 9,924.72 ล้านบาท แยกเป็นการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก วงเงิน 9,019.01 ล้านบาท โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกปีการผลิต 67/68 วงเงิน 585 ล้านบาท และการรักษาเสถียรภาพราคาและส่งเสริมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวม 320.71 ล้านบาท

ทั้งนี้ในเรื่องของการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก จะใช้แหล่งเงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปก่อน แล้วจึงขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป ส่วนการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก 585 ล้านบาท ให้ใช้จ่ายจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรก่อน หากไม่พอให้กรมการค้าภายในเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป ขณะที่มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาและส่งเสริมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวม 320.71 ล้านบาท ใช้งบประมาณจาก ธ.ก.ส.ไปก่อน

ด้าน นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.สัญจร ยังเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับความสะดวกต่อทรัพย์สิน สำหรับค่าซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ และค่าซ่อมแซมรถที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยระหว่างวันที่ 18 ส.ค.-31 ธ.ค. 67 จำนวน 256,405 ครัวเรือน โดยให้บุคคลธรรมดาหักลดหย่อนค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร เช่น ค่าทาสีบ้าน ห้องชุดในอาคารชุด หรือตึกแถว ค่ากระเบื้อง ค่าฝ้าเพดาน ค่าหลังคา ค่าอิฐ และค่าปูนที่ใช้ในการซ่อมแซม ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 100,000 บาท

นอกจากนี้ยังเห็นชอบให้บุคคลธรรมดาหักลดหย่อนค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรืออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถ เช่น ค่าซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ค่าซ่อมตัวเครื่องยนต์ ค่าซ่อมแซมสิริก เบาะรถ ล้อรถ ระบบแอร์ในรถ หรืออุปกรณ์ที่ติดกับตัวรถซึ่งเสียหายจากอุทกภัย ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 30,000 บาท รวมทั้งขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีไปจนถึงวันที่ 27 ธ.ค. 67.

ครม.ทุ่ม1.9หมื่นล. ใช้ฟื้นฟูน้ำท่วม‘เชียงใหม่-เชียงราย’ เพิ่มเบี้ยยังชีพคนชราจาก600เป็น700

ครม. สัญจรเชียงใหม่ เทงบ 1.9 หมื่นล้าน โครงการเร่งด่วน-ระยะยาว 2 จังหวัด เชียงใหม่-เชียงราย พร้อมอนุมัติฟื้นฟูเชียงใหม่ 20 โครงการ เชียงราย 19 โครงการ อนุมัติ 2,700 ล้าน พัฒนาแหล่งน้ำ-ฟื้นฟูโครงการเสียหายน้ำท่วม ไฟเขียว เงินอุดหนุนเด็ก ตั้งแต่อายุครรภ์ 4 เดือน-6 ขวบ ให้คนละ 600 บาท เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แบบขั้นบันได เบี้ยความพิการ

▶▶ ต่อ : ครม. - หน้า 10

ครม.

เบี้ยความพิการ 1,000 บาทแบบถ้วนหน้า ส่วนเกษตรกรรอไปก่อน ยังไม่เกาะอุดหนุนไร่ละ 1,000 บาท เช่นเดียวกับเงิน 10,000 ฟันเศรษฐกิจเฟส 2 ก็ยังไม่พิจารณาเช่นกัน

เมื่อเวลา 10.20 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ที่หอประชุมที่ปิงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะ

รัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2567 หรือครม.สัญจร ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ภายใต้ธีม “From Flood to Flourish (ฟื้นคืนสู่ความเฟื่องฟู)” สื่อถึงการที่ครม.สัญจร มาจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้จะเป็นแสงสว่างที่จะช่วยสร้างความเฟื่องฟูให้กับชาวเชียงใหม่อีกครั้ง หลังผ่านพ้นกับมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ และพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่น

‘นายกฯอิงค์’พาครอบครัวเดินชมบูธ โดยนายกฯ เดินทางด้วยรถตู้ไฟฟ้า สวาแกน สีดำ ทะเบียน นก 9999 เชียงใหม่ ถึงหอประชุมที่ปิงกรรัศมีโชติ พร้อมด้วย นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี ค.ณ.ชิธาร สุขสวัสดิ์ บุตรสาว และ



◀...สัญจรครั้งแรก : น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พาครอบครัว เดินเยี่ยมชม นิทรรศการ บูธเครื่องเงินที่นำเสนองานมาสานเป็นกระเป๋าและได้ซื้อกระดุมเครื่องเงิน ก่อนนายกฯเป็นประธานการประชุม คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ เป็นครั้งแรก ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ด.จี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 30 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15918

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 11, 10

Col.Inch: 142.19 Ad Value: 227,504

PRValue (x3): 682,512

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ครม.ทุ่ม1.9หมื่นล.

ด.ช.พฤษชัยณิณ สุขสวัสดิ์ บุตรชาย จากนั้น นายกฯ และครอบครัวเดินทางเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยเยี่ยมชมบูธกาแฟเทพเสด็จ ซึ่งนำผลิตภัณฑ์กาแฟและส้มสายน้ำผึ้งจากไร่ธรรมชาติมาจัดแสดง นายกฯได้แสวงหาอย่างอารมณ์ดีว่า “มีส้มรสชาติแล้วมีส้มปียบุตรหรือเปล่า”

นอกจากนี้ ยังดูบุตรผลิตภัณฑ์ผงไม้ปั่นนำมาทำไรโซกิลและได้รับมอบผงไม้ปั่นเป็นองค์พระพิฆเนศ และเมื่อนายกฯ เดินผ่านบูชขายผลิตภัณฑ์งานฝีมือจึงหันไปบอกบุตรสาวว่า แม่เห็นหนูแต่งด้วยและได้ซื้อกล่องกระดาษทิชชูและผ้าเช็ดมือรูปตุ๊กตาหมูและช้างให้ลูกทั้ง 2 คน

ซื้อกระติบเครื่องเงินฝากคุณแม่

โดยนายกฯ เดินผ่านบูชเครื่องเงินที่นำเส้นเงินมาสานเป็นกระเป่า จึงหันไปบอก นายสรวิศ เทียนทอง รว.การท่องเที่ยวและกีฬา ว่าแบบนี้ต้องนำไปโปรโมตเพื่อขายนักท่องเที่ยว และนายกฯ ได้ซื้อกระติบเครื่องเงินไปฝาก คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมบูชผ้าพื้นเมืองพร้อมได้อุดหนุนด้วย ขณะที่ร้านขายสมุนไพรได้มอบยาคุมสมุนไพรขนาดใหญ่ให้นายกฯ ขณะเดียวกันเจ้าของร้านสินค้าโอท็อป ได้กล่าวกับนายกฯว่า ต้องขอบคุณนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ได้ริเริ่มโครงการโอท็อป ทำให้ชาวบ้านได้มีอาชีพมีรายได้ พร้อมชี้ให้ดูรูปที่ถ่ายกับนายทักษิณสมัยเป็นนายกฯ น.ส.แพทองธาร จึงเรียกให้ลูกสาวและลูกชาย มาดูว่าบุคคลในรูปคือใคร ซึ่งลูกทั้งสองกล่าวว่า “ตา”

ช่วงหนึ่งระหว่างเดินชมบูช นายกฯ กล่าวว่า ที่พาลูกๆ มาด้วย เพราะไม่ได้มาบ้านที่เชียงใหม่จนจึงพาลูกๆ มาและที่พามาเพื่อต้องการให้เห็นว่าแม่ทำงานอย่างไร เมื่อชมบูชนิทรรศการเสร็จจะส่งลูกๆ กลับ และตนจะเป็นประธานประชุม ครม. จากนั้นตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม รอต้อนรับพร้อมมอบดอกไม้ให้กำลังใจ และขอถ่ายรูปเซลฟี่กับนายกฯ

ก่อนนายกฯรับชมการแสดงชุดเดินมูเซอจากนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ และเยาวชนจากหมู่บ้านศูนย์น้อย อำเภอฝาง ซึ่งเป็นการเดินประยุกต์ของชนเผ่า ก่อนเซ็นชื่อลงบนงานเครื่องเคลือบศิลาดลชุดอิมสุข และนายกฯถ่ายภาพร่วมกับกรม. และผู้แทนภาครัฐ จากนั้นนายกฯเข้าประชุมกรม.

นำคณะเข้าประชุม ครม.

ในการประชุม กรม.นายกฯและรัฐมนตรี ได้สวมเสื้อผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติด้วยครั่งย้อมออกมาเป็นสีชมพูบานเย็น เป็นสีประจำมณฑลพายัพ บนเสื้อมีการปักลายพระราชทาน “ลายสิริวิจิตรภรณ์”และ “ลายดอกกรักราชกัญญา” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี มีลายหงส์ในโกม ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ทำการทอและย้อมโดยผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP 5 ดาวกลุ่มอาชีพผ้าฝ้ายอำพัน อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ขณะที่เมนูอาหารจัดเลี้ยงกรม.ครั้งนี้ประกอบด้วย ข้าวซอย น้ำพริกหนุ่ม แกงหมูแกงฮังเล ขนมจีนน้ำเงี้ยว ข้าวต้มหมู ข้าวเงี้ยว ถั่วแปบ ของหวานเป็นทับทิมกรอบ ไอศกรีมมะโวคาได้ ส่วนของว่าง ประกอบด้วย สาเกุไส้หมูสไลโคนข้าวก่ำ ข้าวเกรียบปากหม้อ ขนมกรอก และสเปียร์บนแผ่นข้าวกรอบ จากร้านอาหารขึ้นชื่อต่างๆ ในท้องถิ่น

อนุมัติงบ1.9หมื่นล้านฟื้นฟูน้ำท่วม

ต่อมา นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุม ครม.สั่งจรรยา ที่ประชุม ครม.เห็นชอบในหลักการตามที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอโครงการเร่งด่วนและระยะยาวของ จ.เชียงใหม่ และ เชียงราย วงเงิน 19,282 ล้านบาท เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้กับประชาชนใน จ.เชียงใหม่และเชียงรายได้ โดย จ.เชียงใหม่ของงบประมาณในการแก้ไขถนนที่พังจากอุทกภัย ส่วนที่ จ.เชียงรายได้ เป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ถนน น้ำประปา ไฟฟ้า สาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง รวมถึง

เยียวยาให้แก่ประชาชน

ต่อ : ครม. - หน้า 11

กรม.

ทั้งนี้ จ.เชียงใหม่ มีโครงการระยะยาวด้านการพัฒนาซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัย วงเงินประมาณ 5,200 ล้านบาท ซึ่งตรงนี้เป็นแนวทางของรัฐบาลว่าหากมีปีหน้ามีปริมาณน้ำฝนมากจนเกิดอุทกภัยจะได้แก้ไขทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม.ยังเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศ ด้วยการลดภาระด้านภาษีเพื่อซ่อมแซมบ้าน รถที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

ไฟเขียว2,700ล้าน พัฒนาแหล่งน้ำ

น.ส.ศศิฑานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขออนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้เป็นการใช้จ่ายโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และเตรียมความพร้อมโครงการและฟื้นฟูโครงการที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน 523 รายการ วงเงิน 2,787,008,900 บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร ระบบชลประทานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เพื่อให้การใช้จ่ายกับคืนสู่สภาพเดิมและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อพร้อมใช้งาน รวมถึงเป็นการป้องกันปัญหาอุทกภัยจากน้ำท่วมและน้ำขังในพื้นที่อยู่อาศัย และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำ ด้านอุทกภัยและภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำเพื่อการ การอุปโภคบริโภค และเพื่อกิจกรรมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพ

เครื่องจักรเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ตลอดจนสามารถช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

เห็นชอบ641ล้าน 39 โครงการเร่งด่วน

นายอนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า โครงการเร่งด่วนของจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย พื้นที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรวม 39 โครงการ ที่กรม.สัญจร เชียงใหม่ เห็นชอบวงเงิน 641 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการซ่อมแซมด้านการคมนาคม เพื่อป้องกันคลื่น รวมทั้งระบบการระบายน้ำ และการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยให้ทั้ง 2 จังหวัดเสนอขอจัดสรรงบกลาง ในปี 2568 ต่อไป แยกเป็น จ.เชียงใหม่ 20 โครงการ วงเงิน 243.52 ล้านบาท และ จ.เชียงราย 19 โครงการ วงเงิน 397.59 ล้านบาท

เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได

ส่วนมติ กรม.ในเรื่องอื่นๆ นั้น นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมกรม.รับทราบข้อเสนอ เรื่องการพัฒนาหลักประกันบริการทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบัน ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)เสนอปรับฐาน กลุ่มเป้าหมาย โครงการเงินอุดหนุน เด็กแรกเกิดจาก 0-6 ขวบ ในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือนละ 600 บาท ปรับให้เป็นเงินอุดหนุนแบบถ้วนหน้าโดยไม่ต้องคัดกรองรายได้ โดยครอบคลุมตั้งแต่ในครรภ์ 4 เดือน พร้อมปรับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ จากเดิมอายุ 60-69 ปี เดือนละ 600 เป็น 700 บาท อายุ 70-79 เดือนละ 700 เป็น 850 บาท อายุ 80-89 จากเดือนละ 800 เป็น 1,000 บาท และ อายุ 90 ปีขึ้นไป จากเดือนละ 1,000 เป็น เดือนละ 1,250 บาท พร้อมทั้งปรับเบี้ยกลุ่มคนพิการจากเดิม 800-1,000 บาท ปรับเป็น

1,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีการยกระดับแรงงานนอกระบบโดยให้ปรับปรุงสิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจแรงงานนอกระบบ เข้าสู่ระบบประกันสังคม รวมถึงสวัสดิการครอบครัว โดยที่ประชุม กรม.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดทำรายละเอียดแล้วนำกลับมาเข้าสู่ที่ประชุมอีกครั้ง เพื่อให้เห็นชอบต่อไป

ต่ออายุรถไฟฟ้า'สายสีแดง-ม่วง'20บ.

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (กรม.สัญจร) จ.เชียงใหม่ ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติอัตราค่าโดยสารสูงสุด 20 บาทตลอดสาย ตามนโยบายรัฐบาล สำหรับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงสายนครวิถี (กรุงเทพอภิวัฒน์ - ดลิ่งชัน) และสายธานีรัถยา (กรุงเทพอภิวัฒน์ - รังสิต) ของการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ออกไปอีก 1 ปี ทั้งนี้ ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2567 - 30 พ.ย. 2568 โดยประมาณการว่ามีการสูญเสียรายได้ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง 35.35 ล้านบาท และรถไฟฟ้าสายสีม่วง 272.99 ล้านบาท ส่วนแหล่งที่มาของเงินชดเชยค่าโดยสาร รฟท.จะเสนอขอรับจัดสรรงบฯ เพื่อชดเชยต่อไป ส่วน รฟม.จะนำเงินรายได้ที่ต้องส่งคลังมาชดเชย

ยังไม่เคาะแจกเงินหมื่นเฟส2

มีรายงานข่าวว่า วาระการประชุมวันนี้ ยังไม่มีการพิจารณาโครงการเงินหมื่นพื้นเศรษฐกิจ เฟส 2 สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ที่คาดว่าจะใช้วงเงินราว 40,000 ล้านบาท และ โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปัจจัยการผลิตชาวนาปีการผลิต 67/68 ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ วงเงิน 38,000 ล้านบาท เพราะยังติดปัญหาขั้นตอนราชการ คาดจะเข้าสู่การพิจารณาของกรม. ได้ในวันที่ 3 ธันวาคมนี้

นายกฯมอบนโยบายแก้ฝุ่น PM2.5

เมื่อเวลา 14.20 น.วันที่ 29 พ.ย. ที่ห้องประชุมสโมสรรอยคัทพ์ กองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รับฟังสรุปสถานการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายมาธิย เสงี่ยมพงษ์ รมว.ต่างประเทศ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รมว.พาณิชย์ นายสรพงศ์ เทียนทอง รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง นายประจัญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร เข้าร่วม

น.ส.แพทองธารกล่าวมอบนโยบายว่า การลงพื้นที่ของกรมเพราะทราบว่าในช่วงต้นปีจะมีเรื่องฝุ่นควัน และขอชมผู้ว่าฯ ในเรื่องการบริหารจัดการทั้งอุทกภัย ส่วนปัญหาฝุ่นมัน ใจว่าจะช่วยได้อีกเช่นกัน โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วน ที่สำคัญขอความร่วมมือภาคเอกชนในการช่วยอุดหนุนเกษตรกร ให้เปลี่ยนผลผลิต เช่น นำซึ่งข้าวโพดมาแปรรูปหรือใช้ทำเป็นพลังงาน สำหรับเรื่องงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการ จะเร่งให้งบออกทันเพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับประชาชนเพราะเรื่องสุขภาพเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เราต้องดูแล

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อจะต้องดูแลเกษตรกรที่ให้ความร่วมมือไม่เผา ฝากกระทรวงมหาดไทย ไปพิจารณาแรงจูงใจว่าจะทำอะไร ขณะที่กรมวิชาการเกษตรเข้าไปให้ความรู้กับเกษตรกรถึงผลดีและผลเสียของการเผาและไม่เผาให้เข้าใจตรงกัน และจะนำผลผลิตไปแปรรูปใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มอย่างไร และให้กรมอุทยานฯ กำหนดมาตรการและต้นตัวป้องกันการเผาในพื้นที่เขตอุทยาน เราอยากจัดการเรื่องนี้ให้เด็ดขาด ส่วนเจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการลงพื้นที่ ให้ดูแลเรื่องอุบัติเหตุในการเข้าไปในพื้นที่ หากมีความต้องการเพิ่มเติมให้แจ้งเข้ามาที่รัฐบาล ขออย่าให้บูรณาการความร่วมมือทำงานให้เกิดประโยชน์กับประเทศ

จากนั้น น.ส.แพทองธารรับฟังการกล่าวปัญหาคนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดับไฟป่า 1,100 นาย และกล่าวให้โอวาทกำลังพลว่า ถ้าปัญหาคนของเจ้าหน้าที่ ได้รับฟังในฐานะประชาชน รู้สึกสบายใจ ที่กองกำลังเข้มแข็งและขอเป็นตัวแทนกรม.ขอบอกทุกคนที่มีความตั้งใจช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เพราะการลงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงขอบอกทุกคนที่เป็นตัวแทนและขอให้ดูแลสุขภาพของตัวเอง และชื่นชมที่ดูแลสุขภาพของประชาชน ขอให้ภูมิใจตัวเองที่ช่วยเหลือประชาชน

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 30 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17065

หน้า: 12(บน)

Col.Inch: 111.91 Ad Value: 134,292

PRValue (x3): 402,876

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: หม่อมต๋องพลิกวิกฤต เลี้ยงกุ้ง-ปูในบ่อเดี่ยว 1 ปีเศษปลดหนี้ 6 ล้าน

หม่อมต๋องพลิกวิกฤต เลี้ยงกุ้ง-ปูในบ่อเดี่ยว 1 ปีเศษปลดหนี้ 6 ล้าน



ขอเพียงแค่นี้ก็ เกษตรกรหนุ่มชาวตรังขาดทุนหนักจากอาชีพ เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม จนต้องปล่อยทิ้งร้างบ่อเลี้ยงกุ้ง ต่อมาส่วนราชการได้เข้ามาให้คำแนะนำอาชีพเดิม เพียงทดลองเลี้ยงปูหน้าขาวในบ่อกุ้งร้าง ผ่านไปเพียงรอบเดียว เกษตรกรต้องหยุดปรับวิธีการเลี้ยงด้วยตนเอง ด้วยการเพิ่มปูดำและกุ้งกุลาดำลงไปเลี้ยงเพิ่มในบ่อเดียวกัน ทำรายได้เพิ่ม 3 เท่า ไม่ถึง 2 ปี สามารถปลดหนี้จากการเลี้ยงกุ้งได้ 6 ล้านบาท จึงเปิดพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทำการเกษตรหัวก้าวหน้า โดยหวังจะมีเกษตรกรเลี้ยงเพิ่มเพราะตลาดต้องการมาก ที่มีไม่พอจำหน่าย

โดย นายรุตม์ หลงสะ ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงปูจังหวัดตรัง ได้นำชมบ่อเลี้ยงปูหน้าขาว จำนวน 6 บ่อ เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ที่เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดตรังได้แนะนำให้เลี้ยง เพราะมองว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ ใช้เวลาเลี้ยงสั้น ปูตัวใหญ่ ราคาดี และเป็นที่ต้องการของตลาด แต่ต่อมาหลังใช้เวลาเลี้ยงปูหน้าขาวได้เพียง 1 รอบ ใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน จึงต้องหยุดทดลองปล่อยปูดำและปล่อยกุ้งกุลาดำไปเลี้ยงเพิ่มเติมในบ่อเดียวกัน ปรากฏว่าสัตว์เศรษฐกิจทั้ง 3 ชนิด สามารถเลี้ยงได้เจริญเติบโตตามขนาดที่ต้องการ และสามารถทยอยจับขายได้ทั้ง 3 ชนิด

สร้างรายได้เป็น 3 เท่า ในบ่อเดียว

โดยบ่อแรกที่เห็นในภาพไม่มีน้ำนี้ เป็น 1 ใน 6 บ่อที่เพิ่งจับปูหน้าขาวจำนวน 300 กิโลกรัม และกุ้งกุลาดำ 150 กิโลกรัม ขายไปเป็นล็อตสุดท้ายพร้อมกับพาไปชมการใช้ไซปักปู ไซพันปู เพื่อตกปู ที่ได้ให้นักดีจากในบ่อต่างๆ พร้อมนำส่งร้านอาหารประจำ เพื่อทำสารพัดเมนูที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ

นายรุตม์บอกว่า เริ่มแรกเลี้ยงกุ้งกุลาดำ พอกุ้งขาวเข้ามาก็เลี้ยงกุ้งขาว รวมเวลาได้ 28 ปี จนกระทั่งการเลี้ยงยุ่งยากมากขึ้น ทั้งกุ้งเกิดโรค



มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 30 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17065

หน้า: 12(บน)

Col.Inch: 111.91 Ad Value: 134,292

PRValue (x3): 402,876

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: หม่อมตรังพลิกวิกฤต เลี้ยงกุ้ง-ปูในบ่อเดียว 1 ปีเศษปลดหนี้ 6 ล้าน



สภาพอากาศก็ไม่ดี ก๊าซ ไฟฟ้า ต้นทุนอาหาร และเคมีภัณฑ์ต่างๆ ราคาแพงขึ้น ขณะที่ราคากุ้งกลับสวนทางราคาตกต่ำ ทำให้ขาดทุนติดต่อกันจำนวนมาก จนต้องหยุดตัวเอง พร้อมกับเป็นหนี้สินประมาณ 7 ล้านบาท จากนั้นก็หันไปกรีดยางพาราและทำสวนปาล์มน้ำมันแทน แต่ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดตรังเขาก็ไปส่งเสริมให้เลี้ยงปูหน้าขาวในบ่อกุ้งร้าง ซึ่งตอนแรกตนเองก็ไม่ได้สนใจแต่อย่างไร ปรึกษาเพื่อนบ้านก็บอกว่ายาล้าง แต่ทางประมงมีงบมาให้พร้อมพันธุ์ปูหน้าขาว จึงยอมทดลองเลี้ยงดูไว้ละ 1,000 ตัว 3 ไร่ก็ลง 3,000 ตัว เลี้ยงมาได้ 45 วันนำไปแช่ดักดู ปูไม่เข้าไซส์สักตัว ก็คิดว่าคงตายหมดแล้ว แต่ก็ฝันเลี้ยงไปเรื่อย ต่อมาอีก 10 วัน หรือเท่ากับ 55 วัน ก็มาดักไซใหม่ ก็พบว่ามีปูเข้ามา 7-10 ตัว ได้ตัวละครึ่งกิโลกรัม พอเริ่มเข้า 4 เดือน ก็เริ่มขายได้

ขายรอบแรกบ่อที่ 1 ได้เงิน 280,000 บาท ต่อมาจับขายทั้ง 6 บ่อ โดยราคาดีเป็นปูหน้าขาวเนื้อกิโลกรัมละ 450 บาท แต่หากเป็นปูหน้าขาวไซ้ กิโลกรัมละ 500 บาท

นายวรุฒม์กล่าวว่า จากนั้นเมื่อลงเลี้ยงรุ่นต่อไป จึงคิดว่าลองปล่อยปูดำและกุ้งกุลาดำลงไปเลี้ยงด้วย ซึ่งทั้ง 3 ชนิดนี้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ตลาดต้องการสูงอยู่แล้ว โดยเลี้ยงแบบอิงธรรมชาติน้ำขึ้นน้ำลงเข้ามาในบ่อ ทำให้มีสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ เข้ามาอาศัยรวมกันในบ่ออีกหลายชนิด กุ้ง หอย ปู ปลา มีทั้งปลากะพง ปลานิล ปลาช่อน และปลาทะเลหลายชนิด ซึ่งปลาพวกนี้พอจับก็แบ่งแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ และส่วนที่เหลือนำไปทำเหยื่อเลี้ยงปู เลี้ยงกุ้งในบ่อทำให้สามารถประหยัดอาหารปู อาหารกุ้งได้อย่างมาก โดยอาหารที่ให้อาจจะเป็นเศษเนื้อปลารวันละ 5 กิโลกรัม และขณะนี้ก็มีตลาดประเทมาเลเซียมาติดต่อขอซื้อ แต่ไม่เพียงพอที่จะส่งขายให้เขา

“จากเมื่อก่อนที่เคยเลี้ยงกุ้งต้นทุน 7 แสน ประมาณ 4 เดือน แต่พอมาเลี้ยงปูเต็มที 6 เดือน แค่ 100 วัน เราเริ่มจับขายได้แล้ว และสามารถเอาลูกปูมาลงเพิ่มได้เลย จะไม่กักให้ขาดบ่อ ซึ่งต้นทุนไม่เกิน 30,000 บาท ระยะการเลี้ยง 6 เดือน ซึ่งเราไม่ต้องไปซื้อแก๊สหุงต้มมาปั่นดินน้ำ ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า แค่วัด pH คำนวณอย่างเดียว ต้นทุนการเลี้ยงต่างกันมาก ความเสี่ยงแทบไม่มี เมื่อก่อนเป็นหนี้จากการเลี้ยงกุ้ง 7 ล้านบาท ช่วงนั้นราคากุ้งไม่ได้เหลือกิโลกรัมละ 90 บาท ขณะที่ต้นทุนการเลี้ยงตกลิโลกรัมละ 150 บาทแล้ว ทำให้เป็นหนี้ จนต้องขายที่ดินใช้หนี้แต่ก็ยังไม่หมด แต่พอเปลี่ยนหันมาเลี้ยงปูหน้าขาว ปูดำ และกุ้งกุลาดำในบ่อเดียวกัน โดยราคาก็เท่ากันทั้งปูเนื้อและปูไซ้ ส่วนกุ้งกุลาดำกิโลกรัมละ 400 บาท ประมาณเกือบ 2 ปี ทำให้จ่ายหนี้ได้กว่า 6 ล้านบาท ตอนนี้เหลือเพียงแค่ 700,000 บาท ก็จะไม่เป็นหนี้แล้ว”

นายวรุฒม์กล่าวทั้งทำยว่า การเลี้ยงปูไม่ยากเพียงแต่ต้องศึกษาและควบคุมสภาพน้ำในระยะแรกเท่านั้น หลังจากนั้นจะปรับสภาพได้เอง โดยปูหน้าขาว 100 วันถึง 4 เดือน ก็จะได้เงิน ส่วนปูดำรับมาจากชาวบ้านใส่บ่อไว้ประมาณ 15 วัน ก็จะได้น้ำหนักดี เกษตรกรท่านใดสนใจที่จะมาเรียนรู้

สามารถติดต่อได้ที่ 06-5046-4925 หรือติดต่อประมงชายฝั่งอำเภอสิเกา อำเภอกันตัง และประมงจังหวัดตรัง

จำนง ศรีนคร

มททกรรม "โคแชนล้าน" สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย

ต่อยอดโคไทยขึ้นแท่นซอฟต์แวร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน

เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา เปิดแล้ว มททกรรม "โคแชนล้าน" ภายใต้โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทย ณ ตลาดต้นสน จังหวัดมหาสารคาม จัดโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทพ.) ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คณะกรรมการสมัชชาเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กว่า 1,000 คน เข้าร่วมงาน มุ่งสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน



นายยุทธพงษ์ จรัสเสถียร ที่ปรึกษา นายกรัฐมนตรี กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงานมททกรรม "โคแชนล้าน" ว่า รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญและเชื่อมั่นในความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งมีอยู่ทุกหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ จำนวน 79,610 แห่ง มีสมาชิกทั่วประเทศกว่า 13 ล้านคน นับเป็นกำลังหลักในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนได้เป็นอย่างดี จึงสนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องด้วยการมุ่งเน้นให้กองทุนหมู่บ้านเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการลงทุนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ของประชาชนในชุมชน มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการออมของประชาชน เพื่อความมั่นคงในรากฐานของชีวิตและครัวเรือน การจัดระบบสวัสดิภาพและสวัสดิการของกองทุนฯ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยจัดสรรตั้งต้นให้กองทุนหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท

ในระยะแรก และมีการเพิ่มทุนในระยะต่อมา พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ รัฐบาลได้มีมติเห็นชอบโครงการ "โคแชนล้าน" นำร่อง ถือเป็นเครื่องมือในการแก้ไขความยากจน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการให้โอกาสประชาชนบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน เกิดความยั่งยืนและมั่นคง

ด้าน นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กล่าวว่า การดำเนินโครงการ "โคแชนล้าน" นำร่อง ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "อาสาปศุสัตว์" ภายใต้โครงการ "โคแชนล้าน" นำร่อง เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคให้มีคุณภาพ การปรับปรุงพันธุ์ให้มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของตลาด ให้กับ "อาสาสมัครชุมชน" ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 13 รุ่นรวม 1,500 คน ตั้งแต่ ต.ค. - พ.ย. 2567 เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มทักษะให้กับอาสาสมัครชุมชนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้้องค์ความรู้และการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคให้มีคุณภาพ การปรับปรุงพันธุ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด สร้างความมั่นคงทางอาหาร และเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคคุณภาพสูง โดยสมาชิกกองทุนฯ ที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร และบัตรประจำตัวขึ้นทะเบียนอาสาปศุสัตว์จากปศุสัตว์จังหวัด เพื่อนำไปต่อยอดโอกาสการอบรมสัตว์บาลอาสาต่อไป

"รัฐบาลมีความเชื่อมั่นว่า โครงการ "โคแชนล้าน" นำร่อง ครั้งนี้ จะสามารถสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพให้ครัวเรือนสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมือง ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน" **นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ ประธานคณะกรรมการติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ "โคแชนล้าน" นำร่อง** กล่าว

สำหรับการจัดงานมททกรรม "โคแชนล้าน" ที่จังหวัดมหาสารคาม ในครั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรม 2 วัน มีทั้งเสวนาสร้างการรับรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ "อนาคตการตลาดโคเนื้อ - เนื้อโคไทย" "โรงฆ่าสัตว์ (โค) กับความยั่งยืนของธุรกิจเลี้ยงเนื้อหมูชน เพื่อวิถีคนพื้นที่" รวมถึงเรื่องโครงการ "โคแชนล้าน" นำร่อง โอกาสของคนอยากเลี้ยงโค โดยผู้แทน สทพ./ผู้แทน ธ.ก.ส./ผู้แทนกรมปศุสัตว์/และผู้แทนสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พร้อมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายในงานและได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐคดี หนูอินทร์ เซฟ Butcher ชื่อตั้งสู่การเป็น Soft power เมืองไทย เจ้าของร้าน Lady Butcher ไร่แม่สุเด็กเนื้อ และเซฟพุ่มพล แจ้งไพร เซฟกระทะเหล็ก อาหารไทยรางวัลมิชลิน จากเมนูเนื้อสู่การเป็น Soft power เมืองไทย เมนูเนื้อสันนอก โคขุนอีสานย่างข้าวคั่วสมุนไพรกับแจ่วปลาร้าหอม พร้อมมินิคอนเสิร์ต "พลอย สุภัคชญา" ลูกทุ่งสาว 4 ล้านวิวจากเวทีเดอะวอยซ์ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการให้ความรู้วิชาการจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองแห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ธนาคารออมสิน บริษัท ทิพย์ประกันภัย จำกัด และร้านอาหารเชียงใหม่ชุมชน รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เพื่อให้ผู้สนใจและสมาชิกกองทุนฯ ได้สร้างโอกาสและต่อยอดความรู้ รวมถึงพัฒนาการเลี้ยงโคให้สามารถรองรับตลาดได้อย่างยั่งยืนต่อไป

กรม.เข้มพื้นที่'เกษตร-ป่า-เมือง' เค้าะแผนสู้ฝุ่นพิษ

ตั้งวอร์รูม-มอบประเสริฐคุณ
ทุ่ม1.9หมื่นล.ฟัน2จว.เหนือ
นายกฯอึ้งค์ห้วงมือบจุดศก.
พท.ชงสภาพก'เอ็มไอยู44'

กรม.สั่งจรเชียงใหม่ไฟเขียววงบฟื้นฟู
เชียงใหม่-เชียงราย 1.9 หมื่นล้าน
วางแผนรับมือฝุ่นพิษปี'68 'นายกฯ
อึ้งค์'วอนมือบคุยกันได้ ขออย่า
จุดชนวนขัดแย้งเพื่อนบ้าน พท.ชง
ใช้ ม.152 ให้สภาเคเลียร์เอ็มไอยู 44
(อ่านต่อหน้า 13)



กรม.สั่งจร - น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นำ กรม.สวมเสื้อผ้าฝ้ายทอมือสีชมพูบานเย็น ปักลายพระราชทาน "ลายสิริวัชรารามณ์"
และ "ลายดอกกรักราชกัญญา" พร้อมนายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี กับ ด.ญ.ธิธาร และ ด.ช.พฤษจำเริญ บุตรสาวและบุตรชาย เดินชมนิทรรศการสินค้า
พื้นเมือง ก่อนประชุม กรม.สั่งจร ที่ มรภ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน

ต่อจากหน้า 1

สู้ฝุ่นพิษ

อัยค์นำถกกรม.สัณจร.เชียงใหม่

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน ที่หอประชุมที่ปิงกรัตรีมิโฮติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จ.เชียงใหม่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัณจร) ครั้งแรกของรัฐบาลนี้ ทั้งนี้ นายกาน้ำ ครม.สวมเสื้อผ้าฝ้ายทอมือสีชมพูบานเย็น ปักลายพระราชทาน “ลายสิริวชิราภรณ์” และ “ลายดอกรักราชกัญญา” มีลายหงส์ในคอม ที่จังหวัดเชียงใหม่จัดเตรียมไว้ให้ เข้าร่วมประชุม โดยนายกฯเดินทางมาพร้อมกับนายวิภู สุขสวัสดิ์ สามี ที่อุ้ม ด.ช.พจธัชชวิน สุขสวัสดิ์ ลูกชาย ขณะที่นายกฯจุง ด.ญ.ธิดาร สุขสวัสดิ์ ลูกสาว เดินทางนิทรรศการสินค้าพื้นเมือง ผ้าไทย กาแฟ จากกลุ่มโอท็อปวิสาหกิจชุมชนที่นำสินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง รวมถึงนิทรรศการการท่องเที่ยว 5 สิ่งที่ต้องทำในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงใหม่ จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาจัดแสดงรอบหอประชุมพร้อมอุดหนุนสินค้าผ้าทอพื้นเมืองเป็นกำลังใจผู้ประกอบการ

แหวมี่ลัสมันนาร-ปิยบุตร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างชมมูทกิจกรรมของชุมนุมกาแฟเทศต์จี ที่นำสินค้า GI ที่มีเฉพาะท้องถิ่น เช่น ลัสมันน้ำผึ้งนารจัดแสดง โดยนายกฯได้หยิบลัสมันน้ำผึ้งมาชิมแล้วชื่นชม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเอ่ยชมอย่างอารมณ์ดีว่า “รมต.หิวแล้ว” “มีลัสมันนาร แล้วมีลัสมันปิยบุตรไหม” จากนั้นแะที่ผลิตกันจากโยกันชง ชีชวนให้ลูกสาวและลูกชายได้ดูรูปของนายกฯกัณฉิน ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่ถ่ายกับกลุ่มผลิตภัณฑ์จากโยกันชง พร้อมระบุว่า ตาตาได้พาคุณป้าที่เป็นผู้ทำผลิตภัณฑ์ไปเที่ยวมาหลายที่ก่อน และรับมอบกระเป๋าถือโยกันชง สินค้าดินเผารูปพระพิฆเนศ ระหว่างชมกิจกรรมนายกฯได้อุดหนุนผ้าไทยและสินค้าท้องถิ่น เพื่อเป็นกำลังใจกับผู้ผลิตสินค้าโอท็อปเป็นจำนวนมาก และชมการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ และถ่ายรูปทำทำมินิฮาร์ทกับนักศึกษาที่มอบดอกกุหลาบเป็นกำลังใจ และถ่ายภาพร่วมกับ ครม. รวมทั้งผู้แทนภาครัฐ ก่อนเริ่มประชุม

4รมต.ลาประชุม-ช่วยท่วมได้

นายกฯกล่าวก่อนเริ่มประชุมว่า เสียหายที่รัฐมนตรี 4 คน ไม่ได้มาร่วมด้วย เพราะบางคนอยู่ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ ทราบกันดีว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา มีฝนตกหนักในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วม เวลานั้นนายอนุทิน นายวีรกุล รองนายกฯและ รมว.มหาดไทย และผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในเหตุการณ์จึงขอให้รับฟังจากการรายงานที่นายอนุทินจะรายงานเข้ามา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม ครม.สัณจร มีรัฐมนตรีบางส่วนไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากรับมอบภารกิจลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยนายอนุทิน นายวีรกุล รองนายกฯและ รมว.มหาดไทย และ น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รมช.มหาดไทย จะประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากศาลากลาง จ.นราธิวาส รวมถึง พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม ที่ประสานงานในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ขณะที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีการกิจต่างประเทศ

ปรามอย่าจุดม็อบเอ็มโอยู44

ต่อมา น.ส.แพทองธารให้สัมภาษณ์หลังประชุม ครม.สัณจร กรณีที่นายสนธิ ลิ้มทองกุล อดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ประกาศจัดการชุมนุมครั้งสุดท้ายในชีวิต มองว่าสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้เหมาะที่จะมีม็อบหรือไม่ ต้องรักษาความสงบในประเทศให้ได้มากที่สุด เพราะหากจะไปประเทศไหนแล้วมีม็อบอาจไม่ออกไป ประเด็นนี้จะกระทบกับการท่องเที่ยวและประเทศอย่างแน่นอน หากประชาชนมีข้อเรียกร้องหรืออยากเสนอกับรัฐบาล มีกระบวนการรับฟังอยู่แล้ว เช่น ยื่นจดหมาย รัฐบาลเห็นว่าความคิดเห็นของประชาชนสำคัญเสมอ แต่การจะเกิดม็อบหรืออะไร เราพูดคุยกันได้ จึงยังไม่น่าจะเป็นสิ่งที่จำเป็น

เมื่อถามว่าการที่นายสนธิจะยื่นหนังสือคัดค้านเอ็มโอยู 2544 จะไปรับด้วยตัวเองหรือไม่ น.ส.แพทองธารกล่าวว่า คงต้องให้เป็นไปตามกระบวนการที่มีอยู่ คงไม่มีพิเศษในกรณีไหน ไม่เช่นนั้นจะมีเคลมใหม่เรื่อยๆ อยากให้เป็นไปตามกระบวนการ เมื่อถามว่าเสียงคัดค้านเอ็มโอยู 2544 ดังขึ้นเรื่อยๆ นายกฯจะมีการทบทวนหรือไม่ น.ส.แพทองธารกล่าวว่า สิ่งที่เดินหน้าขณะนี้ มีเรื่องเดียวคือการตั้งคณะกรรมการร่วมทางเทคนิค (JTC) เพื่อเจรจาระหว่างสอง

ประเทศ และประเด็นเอ็มโอยูปี 44 จะให้ข้อมูลประชาชนเรื่อยๆ และการจะเดินต่อหรือไม่ขอให้ผ่านคณะกรรมการเจทีซี ที่มีการพูดคุยกันทั้งสองประเทศดีกว่า

ล้นรักษาประโยชน์ไทยเต็มที

เมื่อถามว่าเอ็มโอยูปี 44 ประเทศไทยสามารถยกเลิกเพียงฝ่ายเดียวได้หรือไม่ เพราะเสียงที่คัดค้านบอกว่าสามารถยกเลิกฝ่ายเดียวได้ ถ้าประเทศไทยเสียเปรียบ นายกฯกล่าวว่าสามารถยกเลิกได้ตามหลักของกฎหมาย แต่ถามว่าเราควรยกเลิกฝ่ายเดียวหรือไม่ เพราะเป็นเรื่องระหว่างประเทศ ดังนั้นคงต้องมีการคุยกันก่อนจะดีกว่า เพราะฉะนั้นจะพยายาม คือ 1.ไม่ให้คนในประเทศเข้าใจผิดในเรื่องอะไรก็ตาม 2.การจะตกลงในเรื่องนี้ควรเป็นการคุยกันระหว่างสองประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดความแตกแยก เมื่อถามว่ารัฐบาลชี้แจงในเรื่องเอ็มโอยูปี 44 แต่ยังคงมีคำถามเข้ามาเรื่อยๆ มองว่ามีอะไรนอกเหนือจากเรื่องเอ็มโอยูปี 44 ช่อนอยู่ในนั้นหรือไม่ น.ส.แพทองธารกล่าวว่า อาจจะเป็นประเด็นทางการเมืองหรือเปล่านั้น มีมากทุกวัน แต่เรื่องระหว่างประเทศเป็นเรื่องอ่อนไหว เพราะคำพูดของนายกฯหรือของ รมว.ต่างประเทศ ได้สื่อสารออกไป ประเทศอื่นๆ จะรับข้อนั้นเลย เพราะฉะนั้นจึงพยายามสื่อสารด้วยความระมัดระวัง แต่พื้นที่ที่คุยกันมายังคงเป็นพื้นที่ที่ยังสิทธิ ยังไม่มีการเคาะอะไรทั้งสิ้น ทั้งไทยและกัมพูชายังไม่มีใครเสียผลประโยชน์อะไรในตอนนี้อยู่ ต้องคุยกันก่อน

“แน่นอนว่าดิฉันเองเป็นนายกฯของประเทศไทย ไม่มีทางเห็นประเทศใดสำคัญกว่าประเทศไทย ขอให้มั่นใจตรงนี้ไว้อย่างหนึ่งว่าดิฉันเกิดในแผ่นดินนี้ไม่มีทางที่จะเห็นที่ไหนดีกว่าบ้านเรา ขอให้มั่นใจในจุดนี้ และเราตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคุยด้วยเหตุผล ด้วยการตกลงระหว่างประเทศให้ดีที่สุด” นายกฯกล่าว

ขออย่านำการเมืองมาขัดแย้ง

เมื่อถามว่าหากรัฐบาลเดินหน้าในเรื่องนี้และเกิดความไม่สงบขึ้น นายกฯจะดำเนินการอย่างไร น.ส.แพทองธารกล่าวว่า อย่าเพิ่งไปมองตรงนั้นดีหรือไม่ เพราะจริงๆ แล้วเอ็มโอยูปี 44 มีมานานแล้ว เรื่องความแตกแยกที่ทำให้คนเข้าใจผิดมันไม่ได้มี ต้องฟังข้อมูลเท็จจริงให้ครบ อย่าเอาเรื่องของการแสบหรือความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ มาทำให้เป็นประเด็นที่จะกลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศ อันนั้นก็ไม่ได้ไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้น เมื่อถามว่ากลุ่มผู้คัดค้านเอ็มโอยูปี 44 มีการหยิกยกพระบรมราชโองการ

ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่องของโหล่วบิขันธ์ มา ประเด็นนี้จะอยู่ในการเจรจาด้วยหรือไม่ น.ส.แพทองธารกล่าวว่า ในนั้นเราได้ดูเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว จะอะไรที่เป็นปัญหาเราไม่ชนกับปัญหาอย่างแน่นอน ต้องค่อยๆ ร่วมกันแก้ไข

ครม.เคาะ1.9หมื่นล.ช่วย2จว.

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม.ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบในหลักการตามที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอโครงการเร่งด่วนและระยะยาวของ จ.เชียงใหม่และเชียงราย วงเงิน 19,282 ล้านบาท เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้กับประชาชนใน จ.เชียงใหม่และเชียงราย โดย จ.เชียงใหม่ของงบประมาณในการแก้ไขถนนที่พังจากอุทกภัย ส่วนที่ จ.เชียงราย เป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ถนน น้ำประปา ไฟฟ้า สาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเยียวยาให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ จ.เชียงใหม่มีโครงการระยะยาวด้านการพัฒนาซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัย วงเงินประมาณ 5,200 ล้านบาท ตรงนี้เป็นแนวทางของรัฐบาลว่าหากมีปัญหามีปริมาณน้ำฝนมากจนเกิดอุทกภัยจะได้แก้ไขทั้งระยะสั้นและระยะยาว

นายจิรายุกล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุม ครม.ยังเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศ ด้วยการลดภาระด้านภาษีเพื่อซ่อมแซมบ้าน รถที่ได้รับเสียหายจากอุทกภัย

ไฟเขียวมาตรการแก้ฝุ่นพิษ

นายจิรายุแถลงว่า ครม.เห็นชอบและรับทราบมาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองปี 2568 พร้อมกลไกการบริหารจัดการ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานต่อไป ซึ่งพื้นที่เป้าหมายได้แก่ 1.พื้นที่ป่า ควบคุมพื้นที่เผาไหม้ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จ.กาญจนบุรี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 25 2.พื้นที่เกษตร ควบคุมพื้นที่เผาไหม้จากการเผาข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อยโรงงาน และควบคุมการเผาในกลุ่มพืชเป้าหมาย 3.พื้นที่เมือง ควบคุมการระบายฝุ่นในพื้นที่เมือง โดยควบคุมให้ยานพาหนะและโรงงาน อุตสาหกรรม ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 100% ส่วนระดับการปฏิบัติการ แบ่งเป็นดังนี้

1.ระยะเตรียมการ เช่น จัดทำแผนที่เสี่ยงเผา และแผนปฏิบัติการจัดการไฟป่า รวมถึงจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกรายชนิดของพืชเกษตรที่เสี่ยงต่อการเผา 2.การจัดการไฟในป่า เช่น ประกาศจำกัดการเข้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ จัดตั้งจุดตรวจและจุดเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันการเผาป่า ควบคุม ฝุ่นละอองในเขตเมือง โดยในช่วงวิกฤตฝุ่น PM2.5 ให้มีการออกประกาศห้ามรถบรรทุก ขนาดใหญ่เข้าเขตเมือง และตรวจจับรถควันดำอย่างเข้มงวด รวมทั้งควบคุมพื้นที่ก่อสร้าง จัดการหมอกควันข้ามแดน โดยสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล ศูนย์แจ้งเตือน และศูนย์บัญชาการเฝ้าระวัง ควบคุมและดับไฟ ในประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนกลไกการบริหารจัดการ เช่นการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อการจัดการปัญหาหมอกพิษทางอากาศ จะมี นายประเสริฐ จันทรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน ทำหน้าที่เสนอแนะนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่า

ภูมิธรรมพร้อมเคลียร์เขาระโดง

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ทำนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.) การทหาร สภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ ร.23 พัน 4 มีการก่อสร้างหลักเสี่ยงพื้นที่เขาระโดงว่า ยังไม่ได้ดูเรื่องนี้ ขณะนี้กำลังดูเรื่องนี้ แต่ได้เห็นข่าวซึ่งนายวิโรจน์จะไปเยี่ยม ในฐานะ กสม.การทหาร อยู่แล้วก็ได้พูดคุยกัน ส่วนจะมีการเรียกเอกสารมาดูหรือไม่ั้น แนนอนหลังจากนี้คงต้องถามไปว่า ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร เดี่ยวนี้มีทั้งข่าวปลอม ข่าวจริงเต็มไปหมด ต้องขอดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อถามว่า เรื่องนี้คาราคาซังมานานจะจบภายในรัฐบาลนี้หรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ต้องดูรายละเอียด เพราะเป็นเรื่องที่คาราคาซังที่อยู่ในศาล ก็ไปตามกระบวนการยุติธรรม หากมีอะไรที่ขัดแย้งกัน ก็ต้องไปเคลียร์กันในกระบวนการยุติธรรม รัฐบาลพร้อมทำตามศาลสั่งอยู่แล้ว เมื่อถามว่า วันนี้จะมีวาระการตั้งคณะกรรมการร่วมทางเทคนิค (เจทีซี) ไทย-กัมพูชา เข็มที่ประชุม ครม.หรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าว

ว่า ไม่ ยังอยู่ในกระบวนการเตรียมการอยู่

พท.ขงสภาถกเอ็มโอยู44

นายณพดล บัทมะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) และอดีต รวม.ต่างประเทศ แถลงถึงการที่มีผู้เห็นต่างในเรื่องการเจรจาพื้นที่อ้างสิทธิ์ในโหล่วบิขันธ์ที่ทับซ้อนกันระหว่างไทยและกัมพูชาและเอ็มโอยู 44 ว่า ขอเรียกร้องไปยังกลุ่มการเมืองหรือบุคคลบางคนที่ปลุกกระแสเรื่องการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชา ที่อาจเป็นประเด็นทำให้ไทยเสียดินแดนในยุติการกระทำ เพราะเป็นการใช้ความเท็จที่สร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาล รวมถึงกระทบความมั่นคงของประเทศ เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว เมื่อปี 2551 ที่ถูกโจมตีและใส่ร้ายว่าเป็นผู้ที่ทำให้ไทยเสียดินแดนจากกรณีปราสาทเขาพระวิหาร

"ผมขอเรียกร้องให้ใช้กลไกของรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 เพื่อเปิดประชุมรัฐสภาให้ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ส.ส.ฝ่ายค้าน และ ส.ว. ได้อภิปรายทั่วไป เพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อลดลมออกจากใบเรือของกลุ่มที่จะลงถนน การใช้เวทีสภา เพื่อแก้ปัญหา ถือเป็นทางออกที่ตรงที่สุด" นายณพดลกล่าว และว่า สำหรับการเจรจาของผลประโยชน์ทางพลังงานนั้น ยืนยันว่าตามกรอบเอ็มโอยู 44 ต้องเจรจาในประเด็นหลักเขตที่ 73 ให้แล้วเสร็จก่อน ส่วนกรณีที่ทำก่อนหน้านี้กับกัมพูชาได้ลากเส้นเองนั้น ไม่ถือว่าเป็นเส้นที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นไปตามกรอบของเอ็มโอยู 44 ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่กัมพูชาต้องเจรจาเส้นเขตแดนกับไทยตามกรอบกฎหมายระหว่างประเทศ

วันนอร์ชี้เปิดสภาถกแก้รธน.

นายวันนอร์ รมว.มหาดไทย ประธานรัฐสภา กล่าวถึงแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังพูดคุยกับ กสม.การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร เบื้องต้นมีแนวทางที่จะรับฟังและบรรจุเรื่องแก้มาตรา 256 ได้ในรอบเปิดสมัยประชุมหน้าได้หรือไม่ ว่า เมื่อเปิดสภาในเดือนธันวาคมนี้ ก็จะพิจารณาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ที่บรรจุไว้ทั้งหมด 14 ฉบับ และเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่

รัฐบาลเสนอมาอีกอีก 3 ฉบับ รวมเป็น 17 ฉบับ แต่ยังไม่ได้กำหนดวันที่ชัดเจน อาจจะมีภายในเดือนธันวาคมนี้

นายวันมูหะมัดนอร์รักษ์กล่าวว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้มีตัวร่างแล้วประธานสั่งบรรจุอย่างเดียวก็จะสำเร็จ เพราะเกี่ยวข้องกับหลายส่วน เช่น บางส่วนเกี่ยวข้องกับการทำประชามติที่ยังไม่เรียบร้อย บางส่วนอาจเกี่ยวข้องกับการพิจารณาของทั้ง 2 สภาด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสภาได้บรรจุทุกเรื่องในส่วนที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของรัฐธรรมนูญหรือการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยเมื่อปี 2564 แต่ที่เสนอมาทั้งหมด 14 ฉบับ ตนบรรจุให้หมดไม่มีฉบับใดที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นการแก้ไขรายมาตรา ไม่ได้แก้ทั้งฉบับ

รื้อรายมาตราไม่ทำประชามติ

เมื่อถามว่า แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับที่นายพรियัฐ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชท.) ในฐานะประธาน กมธ.พัฒนาการเมืองฯ แนวทางจะเป็นอย่างไรนั้น นายวันมูหะมัดนอร์รักษ์กล่าวว่า ของนายพรियัฐก็บรรจุทุกฉบับรวมทั้งการแก้ไขมาตราที่สำคัญคือมาตรา 256 ด้วย โดยสมัยประชุมที่แล้วมีการเสนอแก้ไขมาตรา 256 แต่ไม่ได้รับการบรรจุเพราะไปขัดแย้งกับการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 2564 แต่การเสนอดังนี้ ฝ่ายประสานงานกฎหมายของสภา และตนเห็นว่าไม่ได้ไปขัดแย้งกับเงื่อนไขรัฐธรรมนูญในเรื่องการแก้ไขสามารถนำมาพิจารณาได้ ถ้าผ่านก็สามารถแก้ไขได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับรัฐสภาจะพิจารณาว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน เมื่อถามว่าความหวังในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สำเร็จในรัฐบาลนี้ยังเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์รักษ์กล่าวว่า ฝ่ายสภาก็พยายามให้กำลังใจเพราะอยากให้สำเร็จ เพราะเชื่อว่าประชาชนคงอยากเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สำเร็จแต่ปัญหาอุปสรรคอย่างที่บอกไปแล้วคือ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของรัฐสภา และถ้าบางฉบับต้องใช้ประชามติก็ต้องทำประชามติ ยืนยันว่าทุกฉบับที่อยู่ในสภานั้นเป็นการแก้ไขรายมาตรา ไม่มีฉบับใดที่ต้องไปทำประชามติ ยกเว้นจะมีฉบับที่เสนอขึ้นมาใหม่แล้วต้องทำประชามติก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

6 โลกธุรกิจ



ศักยภาพ-ปัญหาหนี้
ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจไทยปี'68

ศักยภาพ-ปัญหาหนี้ ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจไทยปี'68

วิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปี 2567 โดยคาดว่าจะขยายตัวได้ 4.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เติบโตขึ้นจาก 3.0% ในไตรมาสที่ 3 ปัจจัยสนับสนุนสำคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายภาครัฐ การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการต่างๆ เช่น การแจกเงิน 10,000 บาท ให้แก่กลุ่มเปราะบางราว 14 ล้านคน รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น นอกจากนี้ ฐานที่ต่ำในช่วงเดียวกันของปีก่อนยังช่วยเสริมให้การเติบโตในไตรมาสนี้เด่นชัดยิ่งขึ้น ล่าสุดวิจัยกรุงศรีจึงปรับเพิ่มประมาณการอัตราการเติบโตของ GDP ในปี 2567 เป็น 2.7% จากเดิมที่คาดไว้ 2.4%

สำหรับปี 2568 วิจัยกรุงศรีคาดว่า เศรษฐกิจไทยจะเติบโตในอัตรา 2.9% เติบโตขึ้นจาก

ปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ ดังนี้ (1) การใช้จ่ายภาครัฐที่เพิ่มขึ้น ตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 ซึ่งขาดดุลงบประมาณสูงถึง 4.5% ของ GDP และการจัดสรรงบลงทุนสูงถึง 0.91 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.5% จากปีงบประมาณก่อนหน้า ช่วยสนับสนุนโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

(2) ภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตต่อเนื่อง คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับก่อนการระบาดของโควิด-19 ที่ 40 ล้านคน



ดร.พิมพ์นารา หิรัญกุล

ในปี 2568 จาก 35.6 ล้านคนในปี 2567 ปัจจัยหนุนมาจากแรงส่งด้านความต้องการเดินทางต่างประเทศ ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และอานิสงส์จากมาตรการวีซ่าฟรี

(3) การลงทุนโดยรวม คาดว่าจะเติบโตในระดับปานกลาง โดยมีแรงหนุนสำคัญจากการเร่งลงทุนของภาครัฐ ในขณะที่การเติบโตของการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะพลิกเป็นบวกเล็กน้อยท่ามกลางปัญหาเชิงโครงสร้างในอุตสาหกรรมหลัก

(4) การส่งออก มีแนวโน้มขยายตัว 2.7% ในปี 2568 แม้จะชะลอตัวบ้างจากปี 2567 ที่คาดว่าจะเติบโต 3.9% ปี 2567 ท่ามกลางการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่ทรงตัว ความตึงเครียดทางการค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และข้อจำกัดเชิงโครงสร้างของภาคการผลิตในประเทศ

(5) การบริโภคภาคเอกชน มีแนวโน้มเติบโตชะลอตัวสู่ระดับที่ใกล้เคียงกับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (GDP growth) ท่ามกลางแรงกดดันจากภาวะหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและราคาสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปี 2567

สำหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย คาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ระดับ 2.00% ในไตรมาส 1 ปี 2568 เพื่อบรรเทาความตึงตัวของภาวะทางการเงินและสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2568 คาดว่าจะ

เฉลี่ยอยู่ที่ 1% ซึ่งใกล้เคียงของกรอบเป้าหมายของทางการ แม้จะเพิ่มขึ้นจากปี 2567 แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำและเอื้อให้กนง.สามารถผ่อนคลายนโยบายการเงินได้บ้าง

ดร.พิมพ์นารา หิรัญกสิ หัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2568 มีแนวโน้มฟื้นตัวจากปี 2567 โดยได้รับแรงสนับสนุนหลักจากการใช้จ่ายภาครัฐและการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงและความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในและภายนอกยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม อาทิ ความตึงเครียดทางการค้าที่อาจรุนแรงขึ้นจากความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ การทะลักเข้าของสินค้านำเข้าจากจีน ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์ลานีญาในช่วงครึ่งแรกของปี รวมถึงปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งจากหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงซึ่งจะยังคงกดดันการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม